



**CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH MTV  
HOA TIÊU HÀNG HẢI KHU VỰC VI**

**THƯ CẢM ƠN**  
**Nhân dịp kỷ niệm 14 năm thành lập Công ty**  
**(02/6/2008 – 02/6/2022)**

Kính gửi: Toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI.

Nhân dịp kỷ niệm 14 năm ngày thành lập Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI. Ban Chấp hành Công đoàn Công ty xin bày tỏ niềm trân trọng và cảm ơn sâu sắc tới CBCNVC-LĐ của Công ty, những người đã và đang tiếp tục đồng hành làm việc hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, vượt qua mọi khó khăn để xây dựng Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI ngày càng phát triển, đoàn kết.

Qua nhiều biến cố lịch sử thay đổi nhiều mô hình, những sự thay đổi của cơ chế thị trường và dịch bệnh COVID-19, thắm thoát đã 14 năm, trong đó có giai đoạn từ 2020 đến nay dịch bệnh COVID-19 đã làm thiệt hại về con người, kinh tế đối với thế giới, nước ta nói chung, chiến tranh UCRAINA & NGA. Đây cũng là khủng hoảng, bất ổn chính trị ở Đông Âu, làm nền kinh tế rơi vào thời kỳ lạm phát tăng, giá nhiên liệu, nguyên vật liệu tăng cao....

Đối mặt với những khó khăn như vậy, từ năm 2020 đến nay Công ty đã thực hiện định hướng, chiến lược một cách đứng đắn hoàn thành xuất sắc các chỉ kế hoạch kinh doanh đề ra với những kết quả thậm chí trên mức kỳ vọng và những nỗ lực đó đã được ghi nhận với nhiều bằng khen của Bộ GTVT, Cờ thi đua của Công đoàn ngành GTVT, danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, Giấy khen của Tổng công ty BĐATHH miền Bắc.

Để tiếp bước trong giai đoạn chặng đường phía trước chúng ta có nhiều việc hơn, nhưng chúng ta phải làm sao để có nhiều thời gian hơn cho gia đình, người thân và bạn bè. Đồng hành với toàn thể CNVC-LĐ công ty tiếp tục phát huy mạnh mẽ hơn nữa những giá trị cốt lõi đã làm nên thành công, đó là tình đoàn kết, tinh thần nhiệt huyết, sáng tạo, không lùi bước trước khó khăn. Ý chí và quyết tâm của mỗi người trong tập thể sẽ là nền tảng vững chắc cho sự phát triển và lớn mạnh, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng tốt đẹp hơn.

Bằng lá thư này, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty xin được gửi lời tri ân tới CBCNVC-LĐ Công ty và gia đình người thân đối với sự quan tâm, ủng hộ, hợp tác giúp công ty ngày càng phát triển.

Cuối thư, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể CBCNVC-LĐ Công ty, chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công!

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Hoa tiêu hàng hải khu vực VI xin chân thành cảm ơn./.

Vinh, ngày 02 tháng 6 năm 2022



**TM. BAN CHẤP HÀNH  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Thanh Bằng**